

Câu hỏi thường gặp (FAQ):

Trại hè và trại đông được tổ chức tại Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC)

Q: TÔI CÓ THỂ TÌM TẤT CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TRẠI HÈ HOẶC ĐÔNG Ở ĐÂU?

Trả lời: Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến trại hè hoặc trại đông trên trang web chính thức của chúng tôi: <https://inspireeducamps.org/>

Q: TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI AI NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRẠI HÈ HOẶC ĐÔNG?

Trả lời: Vui lòng gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời ngay câu hỏi của bạn: info@inspireeducamps.org

Q: TRẠI HÈ DIỄN RA VÀO NGÀY NÀO?

A: Trại hè diễn ra từ ngày 24 tháng 6 năm 2023 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023:

Tuần 1: 24 - 28 tháng 6

Tuần 2: 01 - 05/07

Tuần 3: 08 - 12/7

Tuần 4: 15 - 19 tháng 7

Tuần 5: 22 - 26 tháng 7

Q: GIỜ TRẠI HÈ LÀ GÌ?

A: Trại hè sẽ diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, từ 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều.

Q: TRẠI HÈ SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ĐÂU?

A: Trại hè sẽ diễn ra vào lúc Cơ sở THCS ISHCMC tại:

1 Xuân Thủy | Phường Thảo Điền | Quận 2 | Thành phố Hồ Chí Minh

Q: HỌC SINH Ở ĐỘ TUỔI NÀO CÓ THỂ THAM GIA TRẠI HÈ?

A: Trại hè dành cho học sinh tất cả các trường từ 5 đến 15 tuổi.

Q: BẠN CÓ CHIA SẺ TRẺ THEO TUỔI VÀ LỚP?

Đ: Vâng. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu nhập tuổi của con bạn. Điều này sẽ chọn nhóm tuổi của họ và họ sẽ được xếp như sau:

- 5 tuổi
- 6/7 tuổi
- 8/9 tuổi
- 10/11 tuổi
- 12/13 tuổi
- 14/15 tuổi

HỎI: THỜI GIAN BIỂU HÀNG TUẦN THÔNG THƯỜNG TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

MỘT: Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi và xem thông tin trong tổng quan chương trình.

Q: BẠN CÓ PHẢI LÀ HỌC SINH ISHCMC MỚI ĐƯỢC THAM GIA TRẠI HÈ KHÔNG?

Đáp: Không hề! Chúng tôi hoan nghênh học sinh từ tất cả các trường đến tham dự.

Q: TRẠI HÈ CÓ PHẢI LÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẬP TRUNG TRÊN TRẺ EM HỌC TIẾNG ANH KHÔNG?

Đáp: Mặc dù trại hè của chúng tôi tích hợp việc học tiếng Anh nhưng trọng tâm chính của nó không phải là giảng dạy ngôn ngữ. Trại dựa trên hoạt động của chúng tôi tập trung vào việc học dựa trên yêu cầu, kết hợp việc sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong bối cảnh của từng chủ đề hàng tuần. Những chủ đề này được lựa chọn kỹ càng để vừa hiện đại vừa thiết thực, đảm bảo trẻ em có được những hiểu biết và kiến thức quý giá. Ngoài ra, chương trình của chúng tôi nhấn mạnh đến sự phát triển tư duy, kỹ năng sống và học tập cảm xúc xã hội, mang đến trải nghiệm giáo dục toàn diện vượt xa việc tiếp thu ngôn ngữ.

Q: TRẺ EM CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH THẤP CÓ THỂ THAM GIA TRẠI HÈ KHÔNG?

Đ: Chắc chắn rồi! Trại của chúng tôi được thiết kế để hòa nhập và phù hợp với trẻ em ở mọi trình độ tiếng Anh. Chúng tôi hiểu rằng việc học ngôn ngữ là một hành trình và các trợ giảng giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ toàn diện cho trẻ em có trình độ tiếng Anh thấp hơn. Sự hỗ trợ này mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của chương trình, đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có cơ hội tham gia, học hỏi và tận hưởng trải nghiệm cắm trại đầy đủ bất kể khả năng ngôn ngữ hiện tại của các em như thế nào. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường nuôi dưỡng trong đó việc phát triển ngôn ngữ là một phần tự nhiên trong các hoạt động của trại, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em phát triển và phát triển các kỹ năng tiếng Anh theo tốc độ của riêng mình.

Q: LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CHO CON TÔI THAM GIA TRẠI HÈ?

A: Bạn có thể đăng ký và thanh toán trực tuyến tại trang web [Inspireeducamps](https://www.inspireeducamps.com).

Q: PHÍ CHO TRẠI HÈ LÀ GÌ?

A: Lệ phí trại hè được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Q: NẾU TÔI ĐĂNG KÝ CHO CON CHỈ 2,3 HOẶC 4 TUẦN CỦA TRẠI HÈ, TÔI CÓ THỂ GIA HẠN THÊM TUẦN NÀO KHÔNG?

Trả lời: Có, bạn có thể gia hạn thời gian đăng ký tham gia trại cho con mình NẾU ĐỊA ĐIỂM VẪN CÓ SẴN trong độ tuổi của con bạn. Để yêu cầu gia hạn, bạn có thể gửi email cho Quản trị viên của chúng tôi theo địa

chỉ: info@inspireeducamps.org

Mỗi tuần gia hạn sẽ có mức phí cố định là 11.125.000vnd mỗi tuần (CHỈ Thanh toán bằng Thẻ Tín dụng)

HỎI: BỮA TRƯA VÀ ĐỒ ĂN NHẹ CÓ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO HỌC SINH TRONG TRẠI HÈ KHÔNG?

Đ: Vâng. Bữa ăn nhẹ buổi sáng/chiều và bữa trưa được cung cấp hàng ngày cho học sinh trong trại hè. Bữa trưa được phục vụ theo kiểu "tự chọn" nơi học sinh có thể chọn các món phương Tây, châu Á và món chay. Học sinh có thể đến quầy bán đồ ăn bao nhiêu lần tùy thích để đảm bảo trẻ được ăn món mình thích và ăn đủ.

HỎI: TÔI CÓ THỂ ĐẶT XE ĐƯA ĐÓN CON TÔI ĐI CẮM TRẠI HÈ ĐƯỢC KHÔNG?

Đ: Vâng. Dịch vụ xe buýt của trường sẽ có sẵn để phụ huynh đăng ký cho con em tham gia trại hè. Phí xe buýt được hiển thị trên trang web của chúng tôi và được tính dựa trên số tuần con bạn tham gia trại hè.

Q: CON TÔI NÊN MẶC GÌ VÀ MANG ĐẾN TRẠI HÈ?

Đáp: Con bạn nên mặc quần áo thường ngày/thể thao và mang theo những thứ sau:

- Mũ lưới chai
- Chai nước
- Kem chống nắng
- Thay quần áo trong túi của họ

Q: CON TÔI CÓ THỂ MANG ĐIỆN THOẠI/MÁY TÍNH BẢNG/LAPTOP ĐẾN TRẠI HÈ KHÔNG?

Đ: Vâng. Học sinh được phép mang điện thoại/máy tính bảng/laptop đến trại hè để liên lạc. Họ chỉ được phép sử dụng thiết bị của mình dưới sự giám sát của Trưởng nhóm. Học sinh sẽ có trách nhiệm giữ thiết bị của riêng mình.

HỎI: CHƯƠNG TRÌNH MỖI TUẦN CÓ KHÁC NHAU KHÔNG?

A: Đúng vậy, trại hè kéo dài 5 tuần của chúng tôi được chia thành các chủ đề hàng tuần. Mỗi chủ đề độc lập như một trải nghiệm học tập dựa trên dự án độc đáo.

Q: CON TÔI SẼ THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÌ TRONG TRẠI HÈ?

A: Trại hè kéo dài 5 tuần của chúng tôi được chia thành các chủ đề hàng tuần. Mỗi chủ đề độc lập như một trải nghiệm học tập dựa trên dự án độc đáo. Học sinh sẽ tương tác với chủ đề hàng tuần thông qua sự kết hợp thú vị giữa các môn thể thao, xây dựng nhóm, hoạt động, lớp học nấu ăn, dự án hàng tuần và kỹ năng sống.

Mục tiêu của mỗi chủ đề hàng tuần là giúp học sinh có được những cơ hội học tập độc đáo. Những trải nghiệm học tập cá nhân này sẽ giúp hướng dẫn học sinh trên hành trình lớn hơn với tư cách là người học suốt đời.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website của chúng tôi.

H: CÓ BẢN TIN HÀNG TUẦN CHỈ THẤY NHỮNG GÌ TRẺ EM ĐÃ LÀM TRONG TRẠI KHÔNG?

Đ: Vâng. Vào cuối mỗi tuần, một Bản tin được đăng trên trang Facebook chính thức của chúng tôi để cho biết các em đã làm gì trong trại hè. Từ tuần thứ hai của trại hè sẽ có link để phụ huynh có thể xem và tải hình ảnh các hoạt động trại hè. Trang Facebook chính thức của Inspireeducamp: <https://www.facebook.com/InspireEduCamp/>

Q: TRẠI CÓ CẬP NHẬT HÀNG TUẦN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EM KHÔNG?

Đ: Chắc chắn rồi! Hàng tuần, chúng tôi đăng một Bản tin trên trang Facebook chính thức của mình, cung cấp thông tin sơ lược về các hoạt động thú vị mà trẻ em tham gia tại trại hè của chúng tôi. Bắt đầu từ tuần thứ hai, chúng tôi cũng sẽ cung cấp một liên kết để phụ huynh xem và tải xuống các bức ảnh về các sự kiện và hoạt động khác nhau của trại. Luôn cập nhật bằng cách theo dõi chúng tôi trên trang Facebook InspireEducamps của chúng tôi: [Trang Facebook chính thức của InspireEducamps](#).

Q: AI LÀ NHÂN VIÊN THAM GIA TRẠI HÈ?

Đáp: Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm của chúng tôi.

Q: TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ TRẠI HÈ SAU KHI ĐĂNG KÝ KHÔNG?

Đáp: Sau khi bạn đăng ký và thanh toán cho chương trình trại hè của con mình, bạn sẽ nhận được email xác nhận cho hồ sơ của chính mình. Ngoài email xác nhận đó, bạn sẽ nhận được email cập nhật hai tuần trước khi bắt đầu trại hè của con bạn. Những email này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để chuẩn bị cho con bạn tham gia trại hè.

Q: HẠN CHỐT ĐĂNG KÝ LÀ KHI NÀO?

MỘT: Vui lòng biết rằng để hỗ trợ học sinh từ các trường khác nhau, chúng tôi không có thời hạn đăng ký cố định; tuy nhiên, khi mỗi trại của chúng tôi đã kín chỗ, chúng tôi sẽ không thể nhận thêm lượt đăng ký.

HỎI: CON TÔI CÓ THỂ Ở LẠI TRẠI HÈ SAU 3 GIỜ CHIỀU KHÔNG?

A: Học sinh sẽ rời trường lúc 3 giờ chiều và nhân viên của chúng tôi sẽ đợi các em ở cổng trước cho đến 3 giờ 30 chiều, sau đó tất cả nhân viên và giáo viên sẽ rời trường vì trường không có hoạt động nào khác trong mùa hè.

Q: CHÍNH SÁCH VẮNG MẶT LÀ GÌ?

A: Vui lòng gửi email cho nhân viên Quản trị của chúng tôi tại: info@inspireeducamps.org để thông báo rằng con bạn sẽ vắng mặt. Phí thuê phòng không được hoàn lại hoặc không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp nên sẽ không được hoàn lại tiền cho những ngày vắng mặt. Lệ phí bao gồm bữa trưa, đồ ăn nhẹ và tài liệu học tập cho cả tuần chứ không phải từng ngày.

HỎI: SẼ CÓ Y TÁ TRỰC TRONG TRẠI HÈ PHẢI KHÔNG?

Đ: Vâng. Sẽ có một y tá làm việc toàn thời gian trực hàng ngày trong trại hè.

HỎI: TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU CON TÔI ĐƯỢC XÉT VÀO NHÓM VỚI MỘT NGƯỜI BẠN KHÁC TRONG TRẠI HÈ KHÔNG (YÊU CẦU BẠN BÈ)?

Đ: Chắc chắn rồi! Yêu cầu kết bạn có thể được thực hiện trong quá trình đăng ký. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu kết bạn vì chúng tôi biết điều này có thể quan trọng như thế nào đối với con bạn.

Q: TỶ LỆ TRƯỞNG NHÓM VÀ TRẺ EM TẠI TRẠI HÈ LÀ GÌ?

A: Tại Trại hè chúng tôi luôn có rất nhiều nhân viên giám sát chặt chẽ con bạn để đảm bảo an toàn cho học sinh và chất lượng của chương trình.

Đối với Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, chúng tôi mong muốn duy trì tỷ lệ trong nhóm khoảng 6-8:1. Đối với trẻ lớn hơn (12 đến 15 tuổi), tỷ lệ này là 8-10:1. Tùy thuộc vào hoạt động hiện tại, tỷ lệ sẽ thay đổi dựa trên trình độ nhân viên cần thiết và yêu cầu giám sát.

Q: BẠN CÓ BIỆN PHÁP NÀO ĐỂ XỬ LÝ NÓNG MÙA HÈ?

Đáp: Chúng tôi biết rằng cái nóng mùa hè có thể tiêu hao năng lượng của học sinh suốt cả ngày và cả tuần. Nước luôn có sẵn cho học sinh và các em được khuyến khích nghỉ giải lao khoảng 15-20 phút một lần. Chúng tôi rất coi trọng nhiệt độ, chỉ số độ ẩm và chỉ số chất lượng không khí. Hàng ngày, Người quản lý tại trường sẽ đưa ra các quyết định liên quan đến chất lượng không khí và thời tiết có lưu ý đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh.

HỎI: BẠN CÓ CHÍNH SÁCH BAO GỒM KHÔNG?

A: Chúng tôi chắc chắn làm được! Trại hè cố gắng cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ cho mỗi đứa trẻ khi các em nỗ lực khám phá và phát triển bản thân tốt nhất cùng với chúng tôi bất kể chủng tộc, bản dạng giới, sắc tộc hay xuất thân. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một không gian nơi trẻ em cảm thấy đủ an toàn để mở rộng vùng an toàn của mình, thử khám phá những niềm đam mê mới và phát huy bản thân.

Q: CHÍNH SÁCH KỶ LUẬT TRẠI HÈ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Trả lời: Nhân viên Trại hè sử dụng các kỹ thuật hướng dẫn tích cực, bao gồm các hậu quả hợp lý hoặc tự nhiên được áp dụng trong các tình huống có vấn đề, chuyển hướng trẻ sang hành vi để chấp nhận hơn, dự đoán và loại bỏ các vấn đề tiềm ẩn cũng như khuyến khích hành vi phù hợp thay vì so sánh, cạnh tranh hoặc chỉ trích.

Các quy tắc nhất quán và rõ ràng được thiết lập. Nhân viên khuyến khích trẻ giải quyết vấn đề hơn là áp đặt giải pháp và giúp trẻ nhận biết và tôn trọng cảm xúc của nhau. Nhân viên của chúng tôi khuyến khích các hành vi thân thiện với xã hội như hợp tác, giúp đỡ, thay phiên nhau và giao tiếp bằng lời nói mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề. Mục đích là giúp trẻ tiếp thu các quy tắc và tự định hướng hành vi của mình.

HỎI: NẾU TÔI CÓ THẮC MẮC VỀ TRẠI HÈ MÀ KHÔNG CÓ TRONG NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NÀY, TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI AI ĐỂ BIẾT THÔNG TIN:

Đáp: Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về chương trình trại hè của chúng tôi. Vui lòng gửi email tới Giám đốc Chương trình Inspireeducamps, ông Steve Lanning steve@inspireeducamps.org và bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng cho email của mình.